

# สมคิดจีประมูลเมกะโปรเจกต์

## ลังก่อนเลือกตั้ง/ไฟเขียวTGซื้อเครื่องบินแสนล.

ราชดำเนิน • “สมคิด” ตรวจงานคมนาคม จีเร่งประมูลทุกโครงการภายใน 7 เดือน ก่อนเลือกตั้งปีหน้า ด้าน “อาคม” เตรียมขง ครม.อนุมัติรถไฟทางคู่ 9 เส้นทาง 4 แสนล้าน พร้อมไฟเขียวบินไทยท่อมแสนล้านซื้อเครื่องใหม่ 23 ลำ

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในโครงการของกระทรวงคมนาคม ว่าได้เร่งรัดให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้ช่วยเร่งรัดการทำงานโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่ให้ล่าช้าภายใน 7-8 เดือน ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในปี 2562

ที่ผ่านมาพบว่าโครงการของกรมทางหลวงดำเนินการได้ตามสัญญา โดยเฉพาะโครงการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ส่วนมอเตอร์เวย์ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ที่ยังล่าช้า นั้น เนื่อง

จากติดปัญหาเรื่องการเวนคืนจะต้องเร่งเคลียร์เพื่อประมูลโดยเร็ว

“เศรษฐกิจไทยที่ผ่านมามีได้ เพราะโครงการคมนาคมตั้งนั้นอะไรที่ทำได้ให้เร่งเลยไม่อยากจะช้า และหากสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายได้ ไทยจะเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคได้ ดังนั้น 7-8 เดือนไม่ให้นิ่งเฉยๆ อะไรที่อยากจะเร่งรัดเสนอเข้ามาได้เพื่อให้คุ้มค่าที่สุด” นายสมคิดกล่าว

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ตั้งแต่เดือน ส.ค.-ปลายปี กระทรวงคมนาคมจะทยอยเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ครม. ซึ่งตามขั้นตอนจะต้องผ่านบอร์ด



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

สช.เห็นชอบก่อน โดยรถไฟทางคู่ระยะ 2 และสายใหม่รวม 9 โครงการ วงเงินกว่า 400,000 ล้านบาท จะเสนอ ครม.ในปีนี้ทั้งหมด โดยเส้นทางเด่นชัย-เชียงราย-เชียง

ในส่วนของแผนจัดหาเครื่องบินเพื่อทดแทนเครื่องบินใหม่เข้ามาประจำฝูงบิน

ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (61-64) ได้ให้ฝ่ายบริหารเร่งดำเนินการแผนจัดซื้อเครื่องบินใหม่ จำนวน 23 ลำ มูลค่า 100,000 ล้านบาท คาดว่า จะเสนอเข้าบอร์ดการบินไทยพิจารณาได้ในเดือน ก.ย.61 นี้ ซึ่งการจัดหาดังกล่าวเพื่อทดแทนให้เครื่องบินที่ปลดระวาง และเข้ามาประจำฝูงบินครบจำนวน 105 ลำ

ขณะเดียวกันได้ให้เร่งประชุมเพื่อที่จะเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดการบินไทยคนใหม่โดยเฉพาะ เนื่องจากกระทรวงการคลังได้มีการเสนอชื่อให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เป็นประธานบอร์ดการบินไทย ส่วนตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทยคนใหม่ ได้ให้การบินไทยเร่งดำเนินการเช่นกัน